

Số: 287/SXD-HTKT&PTĐT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2014

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.



Thực hiện Công văn số 748/UBND-KTTH ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua xem xét nội dung được giao trả lời, Sở Xây dựng có báo cáo như sau:

1. Ý kiến của cử tri Ngô Xuân Thạnh - phường Thác Mơ; cử tri Nguyễn Hữu Lợi - phường Long Thủy, thị xã Phước Long.

Đề nghị nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng (Công ty Cấp thoát nước Bình Phước) trả lời rõ khi nào tiến hành nâng cấp xong Nhà máy nước Phước Long. Trong khi chờ nâng cấp, nhà máy có giải pháp nào để nâng cao chất lượng nước. Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Về việc nâng cấp công suất nhà máy nước Phước Long: Công suất nhà máy nước Phước Long đã được Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước nâng cấp từ 2.400 m³/ngày đêm lên 4.400 m³/ngày đêm, tăng thêm 2.000 m³/ngày đêm tương đương 83% so với công suất của nhà máy cũ, dự án đã được đưa vào sử dụng vào tháng 12/2013, như vậy đã cơ bản đủ công suất cấp nước cho người dân thị xã Phước Long (47,55 nghìn người, trong đó nội thị là 26,60 nghìn người năm 2012). Hiện UBND tỉnh cũng đã có chủ trương nâng công suất nhà máy nước Phước Long lên 7.200 m³/ngày đêm. Trong thời gian tới, nếu Công ty không thực hiện thì Sở sẽ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giao đơn vị khác thực hiện.

- Về các giải pháp để nâng cao chất lượng nước: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 703/UBND-KTN ngày 14/3/2014 về việc nâng cao chất lượng cấp nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho người dân. Trong đó, chỉ đạo các ngành chức năng gồm: Sở Y tế quản lý chất lượng nước ăn uống - sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý chất lượng nước mặt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hồ - đập, Sở Xây dựng quản lý chất lượng các công trình xử lý nước, phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh theo chức năng của mình kiểm tra, giám sát, xét nghiệm định kỳ, đột xuất về chất lượng nước do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước cung cấp dịch vụ (có Công văn gửi kèm theo Công văn này). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì đến ngày 25/4/2014 các ngành sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xét nghiệm chất lượng nước về Sở Xây dựng làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh những giải pháp tiếp theo trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng cấp nước.

Về Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước - đơn vị chịu trách nhiệm chính về chất lượng nước cấp, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Công ty 2 việc sau:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực, chỉ đạo sát sao công tác lập Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Thứ hai, thực hiện việc xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước theo các mức độ A, B, C theo quy định tại QCVN 01:2009/BYT với mức độ A xét nghiệm 1 lần/1 tuần; mức độ B xét nghiệm 1 lần/6 tháng; mức độ C xét nghiệm 1 lần/2 năm, thời gian bắt đầu từ tháng 3/2014, đồng thời gửi kết quả xét nghiệm về Sở Xây dựng theo định kỳ để kiểm tra (tất cả các chỉ số trên, trước đây Công ty chỉ thực hiện 1 lần/năm nên chất lượng nước không đạt yêu cầu).

Như vậy, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các công việc cụ thể, chi tiết đối với từng ngành chức năng của tỉnh phải thực hiện để nâng cao chất lượng cấp nước cho người dân.

2. Cử tri phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài kiến nghị:

Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tu sửa đường Lê Duẩn (đoạn giao với quốc lộ 14) và một số tuyến đường khu Trung tâm hành chính tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng. Sở Xây dựng trả lời như sau:

Các tuyến đường TTHC tỉnh trong đó có đường Lê Duẩn và đường Hùng Vương được đầu tư xây dựng từ những năm đầu mới tái lập tỉnh đến năm 2009 đã xuống cấp, nhiều nơi bị hư hỏng tạo thành các “ổ gà”, một số vị trí bị lún cục bộ gây khó khăn cho người dân lưu thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Sở Xây dựng đã trình phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo đường Lê Duẩn (đoạn từ QL14 đến Nhà khách tỉnh) và đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2009 với tổng mức đầu tư là 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện nên đến nay vẫn chưa khởi công.

Tiếp đó, ngày 16/05/2013, Sở Xây dựng có Tờ trình số 393/TTr-SXD kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư duy tu, sửa chữa các tuyến đường trung tâm hành chính tỉnh (trong đó có tuyến đường Lê Duẩn) và đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 8/01/2014. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được bố trí vốn nên chưa thực hiện được.

Trên đây là nội dung của Sở Xây dựng về kiến nghị của cử tri. Kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tổng hợp và xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, P.HTKT&PTĐT.

